

ประจำวันที่ 21-27 มีนาคม 2561

### ผลผลิต 'ไทย-เวียดนาม' ทะลัก ส่งออกข้าว Q2 แข่งเดือด

การส่งออกข้าวไทยในปี 2560 ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11.6 ล้านตัน (เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดียที่ส่งออกได้ 12.04 ล้านตัน) โดยผู้ส่งออกได้อานิสงส์จากหลายปัจจัย เช่น ข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ถูกระบายออกมาจำนวนมาก ผู้ส่งออกมีข้าวส่งมอบเฉพาะอย่างยิ่งตลาดใหญ่คือแอฟริกาที่นิยมรับประทานคร่าวเก่า ไทยเหลือข้าวในสต็อกไม่มากไม่มีผลกดทับราคาตลาด ผลจากสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ไทย-จีนที่ยังคงสั่งซื้อต่อเนื่อง ผลจากตลาดบังกลาเทศที่ประสบภัยธรรมชาติ ต้องนำเข้าข้าว และจากเศรษฐกิจคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น และราคาน้ำมันที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อของกลุ่มประเทศที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้สัมภาษณ์ฐานเศรษฐกิจโดยสรุปภาพรวมการส่งออกข้าวไทยในไตรมาสที่ 1/2561 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนว่า ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยไตรมาสที่ 1/2560 ส่งออกข้าวได้ 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 9 แสนตัน สำหรับในปี 2561 ในเดือนมกราคมไทยส่งออกข้าวได้ 9.6 แสนตัน เดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะส่งออกประมาณ 9 แสนตัน และเดือนมีนาคมคาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือประมาณ 8 แสนตัน ดังนั้นในไตรมาสแรกของปีนี้ คาดไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 2.7 ล้านตัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรืออาจจะลดลงเล็กน้อย ขณะที่มูลค่าส่งออกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาข้าวส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกด้านบวก เช่น 1.ประเทศผู้นำเข้าที่เป็นคู่ค้าของไทยมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยอุปทานข้าวในประเทศที่ลดลง เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บังกลาเทศ และประเทศในแถบแอฟริกาบางประเทศ 2.รัฐบาลยังมีสัญญาขายข้าวแบบ รัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับประเทศจีนที่จะต้องมีการเจรจาเพื่อส่งมอบให้ครบตามที่ตกลงไว้ ซึ่งได้มีการตกลงส่งมอบจำนวน 1 แสนตันในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ 3.รัฐบาลไทยได้ระบายนโยบายส่งออกข้าวออกมาเกือบหมดแล้ว ทำให้ผู้ซื้อต้นตอที่จะนำเข้าข้าวเพื่อเก็บสำรองในประเทศของตนมากขึ้น

ส่วนปัจจัยลบที่สำคัญได้แก่ 1. การแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของเงินบาท ซึ่งเป็นการแข่งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าประเทศคู่แข่ง 2.ขาดแคลนชนิดข้าวที่เป็นที่นิยมของประเทศผู้ซื้อ เช่น ข้าวพื้นนิ่ม ขณะที่ประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมีราคาที่ประเทศผู้ซื้อยอมรับได้ 3. จากแคลนข้าวเก่าสำหรับป้อนตลาดที่นิยมบริโภคข้าวเก่า เช่น ประเทศในแถบแอฟริกา

สำหรับในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) คาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปรังปี 2561 จะออกสู่ตลาดประมาณ 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีประมาณ 6 ล้านตัน ทำให้อุปทานข้าวในตลาดมีมากขึ้น อาจทำให้ราคาข้าวไทยอ่อนตัวลงบ้าง ขณะเดียวกันคาดว่าเวียดนามที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าว Winter Spring Crop จะมีผลผลิตมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นคาดว่าในไตรมาสที่ 2 จะมีการแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งมากขึ้น

“คาดว่าผู้ซื้อที่ชะลอการซื้อข้าวในช่วงไตรมาสแรก จะเข้ามาซื้อข้าวไทยมากขึ้นในช่วงที่ราคาข้าวอ่อนตัวลง ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ 2 จะมีการส่งมอบข้าวที่ผู้ส่งออกประมูลได้ในช่วงไตรมาสแรก เช่น ญี่ปุ่น และจะมีการส่งมอบข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ (โคเวตาเอกชน) ในช่วงกลางปีด้วย และคงต้องจับตาดูปัจจัยด้านค่าเงินบาทว่าจะไปในทิศทางใดเพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาข้าวไทย”

อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปีนี้คาดการณ์การส่งออกข้าวของไทยอาจจะเผชิญอุปสรรคทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของผู้ส่งออกไทยในการรักษาความเป็นผู้นำในตลาดข้าวโลก ทั้งนี้ในปี 2561 ทางสมาคมได้คาดการณ์ส่งออกข้าวของไทยไว้ที่ 9.5 ล้านตัน ซึ่งหากพิจารณาจากปัจจัยทั้งด้านบวกและด้านลบในขณะนี้ถือว่าเป็นระดับที่มีความเป็นไปได้ โดยในช่วงกลางปีนี้ทางสมาคมจะมีการประเมินเป้าหมายการส่งออกข้าวอีกครั้ง ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยทั้งทางด้านราคา ผลผลิตข้าว และภาวะการแข่งขันในตลาดประกอบกัน

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

### **บิกโพรส่งออกข้าวแข่งเดือด รักษาระดับเท่าปี 60-เป้า 9.5 ล้านตันยังลุ่นยาว**

ปี 2560 ไทยส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11.6 ล้านตัน โดยผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าขยายตัวดีขึ้น สต็อกข้าวเก่าเพื่อคนบริโภคของรัฐบาลไทยได้ถูกระบายออกมาเหลือไม่ถึงล้านตัน และไม่เป็นตัวกดทับราคาข้าวไทยในตลาด ล่าสุดราคาข้าวสารหอมมะลิของไทยในตลาดโลก(ราคาเอฟโอบี) ยังสูงที่ระดับ 1,100-1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตันมานานกว่า 2 เดือนแล้ว ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในประเทศยังคงระดับสูงที่ 1.6-1.8 หมื่นบาท/ตัน ทั้งนี้มีเสียงสะท้อนถึงแนวโน้มการส่งออกของกลุ่มบริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศใน 10 อันดับแรกนับจากนี้

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า คำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศของบริษัทช่วงไตรมาสแรกปีนี้ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนยังถือว่าทรงๆ ภาพรวมความต้องการของลูกค้ายังมีเข้ามาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามราคาข้าวหอมมะลิของไทยในตลาดโลกที่ราคาค่อนข้างสูงเฉลี่ยกว่า 1,100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตันในเวลานี้

ประกอบกับผลผลิตข้าวนาปรังของไทยจะเริ่มออกมามากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้ ส่งผลให้คู่ค้าชะลอคำสั่งซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์ราคาข้าวไทยว่าจะลดลงจากเดิมได้อีกหรือไม่ โดยเวลานี้ในส่วนข้าวขาว 5% ของไทยถือว่าต่ำกว่าคู่แข่งจากเวียดนามเฉลี่ยที่ 400-410 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนข้าวชนิดเดียวกันจากเวียดนามเฉลี่ยที่ 415-420 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

“ข้าวใหม่ของไทยและเวียดนามกำลังจะออกมาในช่วงเดียวกัน แต่เวียดนามได้หันไปเน้นผลิตข้าวคุณภาพสูง เช่นข้าวหอม และข้าวนุ่มเกรดสูงที่ได้ราคาดีมากขึ้น ลดการผลิตข้าวคุณภาพต่ำเพื่อแข่งราคากับไทย ในส่วนของบริษัทที่ไปแล้วส่งออกข้าวได้ 1.7 ล้านตัน (ดูกราฟประกอบ) คิดเป็นสัดส่วน 15% ของภาพรวมข้าวไทยปี 2560 ที่ส่งออกได้ 11.6 ล้านตัน ซึ่งในปีนี้จะพยายามรักษาสัดส่วนการส่งออกไว้ให้ได้ที่ 15-16% ของภาพรวมประเทศ”

นายวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 กล่าวว่าการส่งออกข้าวของกลุ่ม ยังมีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ลูกค้ามีความต้องการในกลุ่มข้าวหนึ่งและข้าวขาวที่ราคาไม่สูงนัก ส่วนข้าวหอมมะลิซึ่งมีราคาแพงขายได้ยากขึ้น โดยราคายังสูงกว่า 1,100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ ส่วนหนึ่งอาจหันไปสั่งซื้อข้าวหอมจากเวียดนาม และข้าวจากอินเดีย ขณะที่ผลผลิตข้าวหอมมะลิ

ภายในของไทยเริ่มน้อยลง จากมีผลผลิตลือตใหญ่ออกมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและได้ถูกทยอยขายออกไปเรื่อยๆ ผลผลิตยังอยู่ในมือชาวนา สหกรณ์ ผู้จัดหาข้าว และโรงสีไม่มาก

แบนเนอร์รายการฐานยานยนต์ “มองว่าคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศในไตรมาสที่ 2 น่าจะยังมีเข้ามาต่อเนื่อง แต่มีปัจจัยลบคือเงินบาทแข็งค่ามาก อาจทำให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้นอีกและคู่ค้ารับไม่ไหว ในปีที่แล้วทางกลุ่มส่งออกข้าวได้ 1.7 ล้านตัน ปีนี้เบื้องต้นคาดว่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 1.4-1.5 ล้านตัน แต่ก็พยายามคงสัดส่วน 15% ของภาพรวมการส่งออกข้าวภาพรวมของประเทศที่ปีนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ที่ 9.5 ล้านตันไว้ให้ได้”

ด้านนายศุภชัย วรอธิญญาภรณ์ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรโรซ์ จำกัด กล่าวว่า คำสั่งซื้อข้าวมายังบริษัทช่วง 3 เดือนแรกปีนี้มีเข้ามาต่อเนื่อง ส่งออกได้แล้วราว 3 แสนตัน คาดตั้งแต่เดือนเมษายนนี้คำสั่งซื้อจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดแอฟริกาที่ยังมีความต้องการข้าวสูง ทั้งนี้บริษัทจะพยายามรักษาการส่งออกให้ได้ที่ระดับ 1 ล้านตันบวกลบ จากปี 2560 ส่งออกได้สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.0 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านบาทส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์ส่งข้าวจีทูจีให้จีน

ขณะที่นายเสริมศักดิ์ ควรทรงธรรม กรรมการกลุ่มบริษัทไชยพร กล่าวว่า 3 เดือนแรกปีนี้ทางกลุ่มส่งออกข้าวแล้วประมาณ 3 หมื่นตันใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีตลาดหลักที่แอฟริกา สำหรับไตรมาส 2 ที่ฟิลิปปินส์จะมีการเปิดประมูลซื้อข้าวซึ่งน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษายนนี้ประมาณ 2.5 แสนตัน บริษัทจะเข้าร่วมประมูลด้วย นอกจากนี้ยังมีตลาดเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่ยังเปิดประมูลซื้อข้าวลือตเล็กๆ เป็นระยะก็จะเข้าร่วมประมูลเช่นกัน ส่วนตลาดอินโดนีเซียในช่วงเมษายน-มิถุนายน จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในประเทศคงน่าจะเข้าคงต้องติดตามว่าเพียงพอหรือไม่ หากยังไม่เพียงพอจะเปิดประมูลเมื่อใด ปีนี้ทางกลุ่มตั้งเป้าจะรักษาระดับการส่งออกให้ได้ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 2.5 แสนตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

## **“พาณิชย์”เผยข้าวเหนียวไทยฮอตในจีน ให้นำเข้าใช้ทำอาหาร สุรา สีทาบ้าน จับตาเหนียวดำมาแรง เล็งทำแผนโปรโมต**

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ในจีน ทำการสำรวจตลาดข้าวเหนียว เพื่อหาโอกาสในการผลักดันข้าวเหนียวไทยเข้าสู่ตลาดจีน โดยล่าสุดทูตพาณิชย์ที่เมืองหนานหนิงได้รายงานผลการสำรวจตลาดกลับมาแล้ว พบว่า จีนมีการผลิตข้าวเหนียวได้มากก็จริง แต่ยังต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อป้อนความต้องการที่สูงขึ้น ทั้งการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและใช้ในอุตสาหกรรม อื่น ๆ จึงถือเป็นโอกาสสำหรับการผลักดันการส่งออกข้าวเหนียวไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน จีนได้นำข้าวเหนียวไปใช้ทำอาหาร เช่น บ๊ะจ่าง บัวลอย และอาหารอื่นๆ โดยมักจะใช้มากในช่วงเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ เช่น วันตรุษจีน วันไหว้บรรพบุรุษ เทศกาลแข่งเรือมังกร และใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ เช่น การผลิตสุรา และสีทาบ้าน เป็นต้น

นางจันทิรากล่าวว่า สำหรับโอกาสในการขยายตลาดข้าวเหนียวไทยในจีน นอกจากการส่งออกในรูปแบบของข้าวเหนียวขาวแล้ว กรมฯ ยังพบว่า ข้าวเหนียวดำ เริ่มเป็นที่นิยมนำไปใช้เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นข้าวเหนียวที่มีสี และมีสารอาหารสูงกว่าข้าวเหนียวปกติ มีผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมี



ทั้งนี้ หากแบ่งตามมูลค่าส่งออก จะเป็นการส่งออกตามแนวชายแดนประมาณ 578 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออกทางเรือประมาณ 477 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตลาดหลักได้แก่ประเทศในแถบแอฟริกาคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด และประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญประกอบด้วย China, Bangladesh, Ivory Coast, Belgium, Ghana, Madagascar, Sri Lanka, Afghanistan, Senegal และ Poland  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **ฟิลิปปินส์**

สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The Philippines National Food Authority (NFA) Council) ได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวจำนวน 250,000 ตัน เพื่อส่งมอบให้ทันภายในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ซึ่งเร็วกว่าแผนการที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสต็อกข้าวเพียงพอสำหรับใช้ในช่วงเดือนที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดลง (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี)

ทั้งนี้ คาดว่า NFA จะจัดหาข้าวผ่านระบบการซื้อแบรัฐบาลกับเอกชน (government-to-private (G2P) deal) โดยจัดการประมูลซื้อจากเอกชนของประเทศเวียดนาม และไทย  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **อินโดนีเซีย**

รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้แก่ปากีสถานซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าของสองประเทศ (the Preferential Trade Agreement; PTA) โดยอินโดนีเซียได้อนุมัติการนำเข้าข้าวจากผู้ส่งออกข้าวของปากีสถานจำนวน 8 ราย ทยอยละ 6,250 ตัน รวมเป็น 50,000 ตัน มูลค่าประมาณ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงาน BULOG ของอินโดนีเซีย ได้จัดประมูลซื้อข้าวจากปากีสถานจำนวน 50,000 ตัน โดยตกลงซื้อข้าวขาว 5% จำนวน 12,500 ตัน ที่ราคา 460 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f) และข้าวขาว 15% จำนวน 37,500 ตัน ที่ราคา 450 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (c&f) โดยซื้อจากบริษัทเอกชนของปากีสถานจำนวน 8 ราย ในปริมาณที่เท่าๆกัน มีกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงาน BULOG ได้ขยายระยะเวลาของแผนการนำเข้าข้าวจำนวน 500,000 ตัน จากเดิมคือเดือนกุมภาพันธ์ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ และคาดว่าจะมีการส่งมอบข้าวที่ได้มีการประมูลซื้อจากเวียดนาม ไทย และอินเดีย รวมประมาณ 420,000 ตัน ภายในเดือนมีนาคมนี้ ขณะที่สต็อกข้าวของ BULOG ในขณะนี้ มีประมาณ 600,000 ตัน

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงทางการค้าซึ่งเริ่มเจรจามาตั้งแต่ปี 2013 เพื่อขยายมูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศ ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ปากีสถานจะสามารถส่งสินค้าเข้าไปยังตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้น รวมทั้งการให้สิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับการนำเข้าจากปากีสถานด้วย

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **ฮ่องกง**

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 52,000 ตัน ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับปริมาณ 52,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 31,600 ตัน ลดลง 7.6% เมื่อเทียบกับ 34,200

ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 900 ตัน ข้าวหอม 28,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 2,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 60.8% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 65.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งส่งออกนำเข้าประมาณ 10,800 ตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับ 10,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 9,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 20.6%) จีนประมาณ 2,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.6%) กัมพูชาประมาณ 3,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5% โดยส่งออกนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 112% และ 110% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 1,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%) และประเทศอื่นๆ 900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.7%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีปริมาณ 2,620 ตัน เพิ่มขึ้น 32.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,979 ตัน ในปี 2560 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 2,346 ตัน สหรัฐฯจำนวน 90 ตัน แคนาดา 19 ตัน จีน 110 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ส่งกองมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวม 11,800 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 14,100 ตัน ทั้งนี้ในปี 2017 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 42 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 43 กิโลกรัม ในปี 2016 และลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับ 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ส่งออกนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 7.64 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 7.3% เมื่อเทียบกับ 7.12 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.96 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 3.1% เมื่อเทียบกับ 4.81 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 11.12 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.46% เมื่อเทียบกับ 10.96 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 7.18 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับ 7.34 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ส่งออกนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 313,500 ตัน ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,600 ตัน ในปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 206,500 ตัน เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับ 187,500 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,600 ตัน ข้าวหอม 186,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 12,600 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 65.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งส่งออกนำเข้าประมาณ 49,900 ตัน ลดลง 42.4% เมื่อเทียบกับ 86,700 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 45,100 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.9%) จีนประมาณ 13,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.4%) กัมพูชาประมาณ 13,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3% โดยส่งออกนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 177.6% และ 168.8% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 6,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%) และประเทศอื่นๆ 5,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา Trade and Industry Department

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวปรับลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าอุปทานข้าวในประเทศจะมีปริมาณจำกัดแต่เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศในช่วงนี้ลดลงจึงทำให้ราคาอ่อนตัวลง โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 419-423 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 3 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 422-426 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงนี้ผู้ซื้อจากแอฟริกามีความต้องการข้าวไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการข้าวจากตลาดเอเชียลดน้อยลง จากการที่คาดว่าอุปทานข้าวของเวียดนามในฤดูการผลิตฤดูหนาวจะเพิ่มมากขึ้น ขณะที่วงการค้าคาดว่าความต้องการข้าวจากบังคลาเทศมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าภาวะราคาข้าวในประเทศจะยังคงอยู่ในระดับสูง

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่าโครงการจัดหาข้าวในฤดูการผลิต Kharif ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2017/18 (1 ตุลาคม 2017 – 30 กันยายน 2018) ณ วันที่ 23 มีนาคม สามารถจัดหาได้แล้วประมาณ 30.98 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่จัดหาได้จากแคว้น Punjab และ Haryana ซึ่งจัดหาได้ประมาณ 11.83 และ 3.97 ล้านตันตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2017/18 รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวประมาณ 37.5 ล้านตัน โดยรัฐบาลกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) ไว้ที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับข้าวเกรดธรรมดา (common grade rice) และ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 242 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับข้าวเกรด A (Grade 'A' paddy) ในปีงบประมาณ 2016/17 รัฐบาลจัดหาข้าวได้ประมาณ 38.7 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 33 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นเดือนที่ 8 ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม 2560-มิถุนายน 2561) ปากีสถานส่งออกข้าว 392,090 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 346,992 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 แต่ลดลง 19.83% เมื่อเทียบกับเดือนเดือนมกราคม 2561 ที่มีการส่งออกจำนวน 489,052 ตัน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 355,777 ตัน เพิ่มขึ้น 14.31% เมื่อเทียบกับจำนวน 311,242 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 36,313 ตัน เพิ่มขึ้น 1.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,750 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรก (กรกฎาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561) ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2,669,935 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,395,029 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 2,411,367 ตัน เพิ่มขึ้น 12.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,138,181 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 258,568 ตัน เพิ่มขึ้น 0.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 256,848 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 1,261.932 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 22.14% เมื่อเทียบกับ 1,033.173 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ในปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,518,819 ตัน มูลค่า 1,606.863 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 17.13% และมูลค่าลดลง 13.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,246,445 ตัน มูลค่า 1,860.497 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 3,072,132 ตัน

ลดลง 18.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,766,471 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 446,687 ตัน ลดลง 6.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 479,974 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 713,463 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 635,967 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 76,498 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 55.03% เมื่อเทียบกับจำนวน 49,345 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 636,965 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 586,662 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,006 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 153,060 ตัน ฝรั่งเศส 112,725 ตัน เนเธอร์แลนด์ 80,896 ตัน เยอรมนี 64,763 ตัน เบลเยียม 51,970 ตัน อิตาลี 51,730 ตัน โปแลนด์ 47,744 ตัน โปรตุเกส 32,568 ตัน สเปน 32,868 ตัน สาธารณรัฐเชค 24,476 ตัน สวีเดน 16,231 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 195,118 ตัน เพิ่มขึ้น 31.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 148,183 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 175,213 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 41.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 123,909 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 19,905 ตัน ลดลงประมาณ 17.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,274 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,890 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 87,642 ตัน กรีซ 36,233 ตัน สเปน 24,657 ตัน โปรตุเกส 19,481 ตัน บัลแกเรีย 11,000 ตัน โรมานี 8,664 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*